

**โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (64-01301)**

หลักการและเหตุผล

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้ การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประกาศมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท. 1-4-01-00-2562) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

ตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้กำหนดให้นายจ้างดำเนินการในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แต่ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาน ประกอบกิจการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ในปี 2553 จึงมีประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้นายจ้าง จัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากข้อมูลสำนักงาน ประกันสังคม ประจำปี 2561 พบว่า มีสถานประกอบกิจการที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จำนวน 35,048 แห่ง ที่ควรได้รับการส่งเสริมการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความ ปลอดภัยฯ ให้แก่สถานประกอบกิจการ ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 ซึ่งมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการพัฒนา สถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ รวมทั้งสิ้น 166 แห่ง ประกอบด้วย สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หลากหลายประเภทกิจการ อาทิเช่น ก่อสร้าง ยานยนต์ ธุรกิจรีไซเคิล การขนส่ง เป็นต้น ดังนั้น สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงเสนอให้มีโครงการพัฒนาสถาน ประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ข้อมูลสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน พบว่า มีสถานประกอบกิจการที่อยู่ในระบบการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ จำนวน 76 แห่ง และสมบูรณ์สูงสุด จำนวน 11 แห่ง ซึ่งข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ทั้งนี้ โครงการฯ จึงได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ไปยังสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 - TLS 8001) เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนควบคู่กับมาตรฐานแรงงานไทย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไปปฏิบัติ
2. เพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ภายในองค์กรอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อต่อยอดสู่มาตรฐานสากลได้